

กระจก 8 หน้า

ราคาข้าวตกต่ำ : ระเบิดเวลาลูกที่ 1

ไม่ผิดอย่างที่ "ฟีนนี่เอส" เคยเขียนไว้ใน "กระจก 8 หน้า" ฉบับประจำวันที่ 18 ต.ค.59 ว่าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังที่ผลผลิตกำลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้

จะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ รอดล้มรัฐบาลนี้!!

เพราะตอนนี้สินค้าเกษตรทั้ง 3 รายการราคาลดลงมาก โดยเฉพาะข้าวเปลือก ที่มีการแข่งต่อกันมากในโลกโซเซียลส์ปดาร์ที่ผ่านมามี เหลือเพียงกิโลกรัม (กก.) ละ 5 บาทเท่านั้น ต่ำสุดในรอบหลาย 10 ปี

ที่น่าเจ็บใจสำหรับชาวนากระดุกสันหลังของชาติมากที่สุดคือ ราคาข้าวเปลือก กก.ละ 5 บาท ต่ำกว่าราคาบุหรี่ปอก 1 มวน หรืออะหมี่กิ่งสำเร็จรูป 1 ซอง หรือยังถูกกว่าราคาอาหารสุนัขด้วยซ้ำ

กระทรวงพาณิชย์พูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องเสมอว่า รัฐบาลเตรียมมาตรการรับมือผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 59/60 ที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้แล้ว 19 มาตรการ เช่น ชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีและสหกรณ์การเกษตร ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาเก็บไว้เพื่อขายในช่วงผลผลิตออกน้อย ตั้งเป้าหมายจึงผลผลิตข้าวออกจากตลาด 8 ล้านตัน, การรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ยังค้างของเกษตรกร ตั้งเป้าหมายจึงข้าวออกจากตลาด 2 ล้านตัน ฯลฯ คิดเป็นเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

ที่สำคัญกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลมั่นใจว่า มาตรการเหล่านี้จะเพียงพอที่จะพยุงราคาข้าวเปลือกในประเทศไม่ให้ตกต่ำได้ เพราะมองโลกอย่างสวยงามว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมและดำเนินการตามทุกมาตรการจนสามารถดึงผลผลิตข้าวออกจากตลาดได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน

แต่เอาเข้าจริง มาตรการที่ว่ากลับไม่ช่วยอะไรเลย มีหน้าซ้ำอาจจูดให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศร่วงลงหนักกว่าเดิม โดยเฉพาะการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ยังค้างเพราะคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 31 ต.ค.59 เคาะราคาปรับจำนำต่ำมาก โดยใช้ราคาตลาดที่ตันละ 9,700 บาทเท่านั้น

วันที่ที่ นบข.ประกาศราคาจำนำยังค้างแล้ว ชาวนาถึงกับสิ้นหวัง โดยนายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาที่ออกมาหลอกลวงชาวนา เป็นการฆ่าชาวนา ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร รัฐบาลลดราคาเสียเอง ไม่ต้องโทษโรงสี หรือผู้ซื้อ รัฐบาลซ้ำเติมชาวนา และกดราคาตลาดให้แยกลงอีก สมาคมฯจะทำหนังสือและขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความผิดหวังกับราคาดังกล่าว

ให้หลังเพียง 1 วัน ก่อนการประชุม ครม. วันที่ 1 พ.ย. นายกรัฐมนตรีเรียกประชุม นบข. นัดพิเศษ ที่ประชุมเคาะราคาจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิยังค้างใหม่ โดยลดราคาตลาดที่ตันละ 11,000 บาท และให้เงินเปล่าเป็นค่าปรับปรุง และเก็บเกี่ยวเพิ่มเป็นตันละ 2,000 บาท รวมแล้วชาวนาที่มีอยู่และไม่ยังมีจะขายข้าวได้เท่ากับที่ตันละ 13,000 บาท ส่งผลให้ชาวนาพอใจและขอบคุณรัฐบาล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นใจชาวนา

แต่มาตรการนี้ยังไม่รู้จะเพียงพอพยุงราคาข้าวเปลือกหอมมะลิหรือไม่ กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลคงได้กุมขมับแก้ปัญหารายวันอีกยาว เพราะผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าที่กำลังจะออกจ่อจะเกิดปัญหาตามรอย

อย่าลืมนึกเผื่อไปถึงการแก้ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังตกด้วยก็แล้วกัน!!

ฟีนนี่เอส